



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำวันที ๑๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เกิดที่ประชุมคณบดีวิทยศึกษ มุ่งเน้นสร้างมาตรฐานวิชาชีพ

เกิดที่ประชุมคณบดีวิทยศึกษ มุ่งเน้นสร้างมาตรฐานวิชาชีพ สกัดกั้นความเสื่อมทาง
วิชาชีพ และผู้ประกอบการพิตเนส ดูรายวิชาที่บัณฑิตเรียน อย่าพิจารณาเพียงตัวหลักสูตรหรือ
ปริญญา

รศ.ดร.พันธ์วิธา ขวัญบูรณาจันทร์ คณบดีคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
เปิดเผยว่าขณะนี้ 6 สถาบันที่ได้ดำเนินการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งได้แก่ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มก. ม.บูรพา ม.มหิดล มศว และสถาบันการพลศึกษา ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการ
จัดตั้ง ที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษา เพื่อจะเข้ามาดูแลเรื่องการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพ
เพื่อทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาสามารถที่จะมีใบประกอบวิชาชีพได้อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายเหมือนอาชีพอื่นๆ ที่มีสภาวิชาชีพรองรับ

“คงถึงเวลาแล้วที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษาจาก 6 สถาบันต้องมาทำงาน
ร่วมกัน โดยใช้วิชาการเป็นตัวตั้งในการขับเคลื่อน เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสาขา
วิทยาศาสตร์การกีฬามีมาตรฐานวิชาชีพที่เหมือนกัน ออกไปรับใช้สังคมและทำงานด้านสุขภาพที่ต้อง
ทำงานกับชีวิต สุขภาพของผู้คนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมาเราไม่รู้ว่าแต่ละสถาบันที่สอนด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬามีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพหรือไม่ หลักสูตรที่นิสิต นักศึกษา
เรียนเขาเรียนนั้นมีอะไรบ้าง องค์ความรู้ที่เรียนมาครอบคลุมแล้วหรือยัง สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์การ
กีฬาซึ่งส่วนใหญ่ต้องทำงานกับคน จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพรับรอง เพราะต้องออกไปแนะนำวิธีการ
ออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพให้กับประชาชน อยากแนะนำผู้ประกอบการพิตเนสต่างๆว่า ก่อนจะรับ
บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าทำงาน ควรจะดูว่าใบรับรองผลการเรียนเขาเรียนวิชาอะไรมาบ้าง
และเหมาะสมที่จะเข้าทำงานในสถานที่ออกกำลังกายหรือไม่ ทุกวันนี้ผู้ประกอบการดูเพียงแคंपริญญาบัตร
หรือดูเพียงแคในหลักสูตรเพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่เพียงพอ ที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์การกีฬาและพล
ศึกษาจึงอยากเป็นตัวกลางในการดูแลเรื่องคุณภาพ เป็นควบคุมดูแลมาตรฐานหลักสูตรของแต่ละสถาบัน
กันเอง บางสถาบันในวิชาเรียนไม่ได้เรียนวิชาทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเลย แต่ไปเรียนทางการจัดการแทน
ซึ่งบัณฑิตไม่มีความรู้ทางสุขภาพหรือการออกกำลังกาย และเมื่อเข้าทำงานต้องให้คำแนะนำทางการ
ออกกำลังกาย และให้ความรู้ผิดๆ ไปยอมนส่งผลต่อผู้มารับบริการ ทำยที่สุดแล้วจะทำให้วิชาชีพทางด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาเสื่อมลงๆ ”

รศ.ดร.พันธ์วีรา กล่าวอีกว่า เมื่อเกิดที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษาขึ้นและได้เข้ามาช่วยกันจัดทำมาตรฐานวิชาชีพขึ้นมาว่าในแต่ละสถาบันอุดมศึกษาถ้าจะเปิดวิทยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษาต้องมีคุณสมบัติการเรียนในสาขาอะไรบ้าง หลังจากนั้นเราจะเตรียมการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 International Conference on sport and Exercise 2009 ขึ้นในวันที่ 1 – 3 ธันวาคม ณ โรงแรม ทวินทาวเวอร์ หลังจากนั้นที่ประชุมคณบดีวิทยกีฬาก็จะประชุมหารือในหัวข้อมาตรฐานวิชาชีพว่าเราจะดำเนินการอย่างไรต่อไป ต่อแต่นี้ไปหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษาของสถาบันการศึกษาใดที่ส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทางสกอ.และสำนักเกณฑ์มาตรฐานได้หารือกับที่ประชุมคณบดีวิทยกีฬาก่อน เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญร่วมกันดูก่อนที่สกอ.จะอนุมัติ